



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

-----

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย นั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงขอประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

( นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

.รายงานการประชุมสภาองค์การ  
 บริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ครั้งที่ ๒  
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ผู้มาประชุม

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑.	นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๒.	นายสง่า กิ่งจันทร์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๓.	นายอัคเดช บุญคา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๔.	นายสมคิด นุ่มขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๕.	นางวิลาสัย ศิริสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖.	นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์	เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
๑.	นายวิศาล จันทรสาล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๒.	นายวิเชียร แสงสัตรา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๓.	นายสำราญ ภูมิโคกรักษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๔.	นายอำนาจ ต้านกลางดอน	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๕.	นางสาวฐิตากร หินสูงเนิน	หัวหน้าสำนักปลัด
๖.	นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธ์ุ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.	นางสาวรภััสสา อานันทธนา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘.	นางนวลทิพย์ ช้างจวง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙.	นางสาวสำเร็จ กลิ่นหอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/เริ่มประชุม...

**เริ่มประชุม**

เวลา ๑๐.๐๐ น.

**นางสาวเอมอร  
ยอดสุรินทร์  
(เลขานุการสภาฯ)**

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดิฉันนางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๕ ทำหน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม ดิฉันได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ผู้มาประชุมทั้งหมด ๖ ท่าน จากจำนวนทั้งหมด ๖ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ ท่าน

ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เข้าประชุม ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

**นางสาวตรีทิพย์นิภา  
แร่ป้อง  
(ประธานสภาฯ)**

เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันนางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บัดนี้ค่ะ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑  
นางสาวตรีทิพย์นิภา  
แร่ป้อง  
(ประธานสภาฯ)**

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ดิฉันมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีดังนี้

๑.๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ประชาชนตำบลเขาน้อย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณมากค่ะ

**/ระเบียบ...**

**ระเบียบวาระที่ ๒****เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

๒.๑ พิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว

นางสาวตรีทิพย์นิภา  
แร่ป้อง  
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทุกท่านแล้ว ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ เสนอผลการตรวจรายงานการประชุมให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญค่ะ

นายสง่า กิ่งจันทร์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓  
ประธานกรรมการฯ

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รับแจ้งจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุม ที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ทราบ ให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ต่อไป

นางสาวเอมอร  
ยอดสุรินทร์  
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๒

๒.๑ พิจารณาร่างรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจและให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แห่งนี้ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้สมาชิก

/สภาองค์...

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ด้วยค่ะ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เพื่อขอมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ ค่ะ

นางสาวตรีทิพย์นิภา  
แร่ป้อง  
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีการเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม

นางสาวอมอร  
ยอดสุรินทร์  
(เลขานุการสภาฯ)

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้พิจารณารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กันมาพอสมควรแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครั้งที่ผ่านมา จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ โดยขอให้สมาชิกสภาฯ โปรดยกมือขึ้น

นางสาวตรีทิพย์นิภา  
แร่ป้อง  
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด ๖ ท่าน ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน
- รับรอง ๖ ท่าน
- งดออกเสียง - ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องด่วน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

นางสาวตรีทิพย์นิภา  
แร่ป้อง

เรื่องคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เลือก

/(ประธานสภาฯ)...

(ประธานสภา) คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดระยะเวลาการยื่นแปรรูปร่างฯ ในวันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น มติคณะกรรมการแปรรูปร่างฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรรูปร่างฯ มีมติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕

นางสาวตรีทิพย์นิภา

แรมป้อง

(ประธานสภา)

#### ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา

๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปร่างฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ

นางสาวเอมอร

ยอดสุรินทร์

(เลขานุการสภา)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมูที่ ๕ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ขออนุญาตเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปร่างฯ มีระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปร่างฯ ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบางการแปรรูปร่างฯ และมติของคณะกรรมการแปรรูปร่างฯ เกี่ยวด้วยการแปรรูปร่างฯ นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปร่างฯ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี ต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรรูปร่างฯ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรรูปร่างฯ หรือที่คณะกรรมการแปรรูปร่างฯ แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุม

รับทราบ

/นางสาว...

นางสาวตรีทิพย์นิภา  
แร่ป้อง  
(ประธานสภาฯ)

### วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติรับหลักการ  
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการ  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และที่ประชุมสภาฯ  
ได้มีการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่าน และ  
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับ  
หลักการ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๑  
สิงหาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ คือ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง  
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

- คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว และได้รายงานพร้อมทั้ง  
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ส่ง  
รายงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย แล้ว ก่อนวันประชุมไม่  
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เช่นเดียวกัน จึงขอให้  
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแถลงรายงานผลการพิจารณาของ  
คณะกรรมการให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย รับทราบ

- ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติกล่าวรายงาน  
ผลการประชุมต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

นายสง่า กิจจันทร์/  
(ประธานคณะกรรมการ  
แปรญัตติฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกผู้ทรง  
เกียรติทุกท่านครับ กระผมนายสง่า กิจจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตามคำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เลขที่  
๐๒/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระผมนายสง่า กิจจันทร์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอรายงานผล  
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และที่ประชุมสภาฯ ได้มีการ  
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ ท่าน และกำหนด  
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ

/ซึ่งได้...

ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ คือ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เว้นช่วงรอรับคำแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง และกำหนดระยะเวลาการเสนอคำขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นั้น ขออ่านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดังนี้

- คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ตามระเบียบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย พิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติในที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. นายสง่า กิ่งจันทร์ ตำแหน่ง ส.อบต. เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสมคิด นุ่มขุนทด ตำแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการ
๓. นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์ ตำแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการ/เลขานุการ

หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว ก็ได้มีการประชุมแปรญัตติของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้มีการส่งเป็นบันทึกข้อความรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้กับประธานสภาฯ ดังนี้

- ข้อความ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดังนี้

- คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภาองค์การ



บริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ตามระเบียบกำหนดให้มี คณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อนเสนอสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาน้อย พิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปในที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการ แปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. นายสง่า กิ่งจันทร์ ตำแหน่ง ส.อบต. เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสมคิด นุ่มขุนทด ตำแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการ
๓. นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์ ตำแหน่ง ส.อบต. เป็นกรรมการ/เลขานุการ

หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ แล้ว ก็ได้มีการ ประชุมแปรรูปของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้มีการ ส่งเป็นบันทึกข้อความรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้กับประธานสภาฯ ดังนี้

- บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องรายงานผลการ แปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

#### เรื่องเดิม

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีมติรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกำหนดให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาน้อย เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีมติรับหลักการ คือตั้งแต่วันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (วันละ ๘ ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย นั้น

#### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอรายงานว่าได้รื้อรับหนังสือคำขอแปรญัตติจาก ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย กำหนด ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใดยื่นหนังสือเสนอ คำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ ได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูป และร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดิมที่ส่งมาพร้อมนี้

#### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาน้อย ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา

ลงชื่อ นายสง่า กิ่งจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติฯ

/อีกฉบับ...

อีกฉบับหนึ่งเป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเรียนเชิญท่าน  
เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปร่าง อ่านบันทึกคณะกรรมการแปรรูปร่าง  
ข้อบัญญัติฯ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเขาน้อย ครับ ขอเรียนเชิญครับ

**एमอร์ ยอดสุรินทร์/เลขา** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกผู้ทรง  
(คณะกรรมการแปรรูปร่าง)เกียรติ ทุกท่านนะค่ะ ดิฉันนางสาวเอมอร์ ยอดสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๕ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรรูปร่าง  
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  
๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติแต่งตั้ง  
คณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ซึ่งได้กำหนดให้มีการกำหนดการพิจารณาแปรรูปร่างของคณะกรรมการแปรรูปร่าง ใน  
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเขาน้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐  
และข้อ ๑๑๐

คณะกรรมการแปรรูปร่าง ได้มีการประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

### **บันทึกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ตามที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เมื่อวันที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดให้มีการกำหนดการ  
พิจารณาแปรรูปร่างของคณะกรรมการแปรรูปร่างในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐  
และข้อ ๑๑๐

คณะกรรมการแปรรูปร่าง ได้มีการประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  
๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูป  
ร่าง จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ คงร่างเดิมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ค่ะ

/นางสาว...

นางสาวตรีทิพยนิภา  
 แร่ป้อง  
 (ประธานสภาฯ)

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานสรุปผลการแปรญัตติต่อสภาฯ แล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตตินะคะ ตามรายงานการประชุมและการชี้แจงของคณะกรรมการแปรญัตตินะคะ สรุปให้คงร่างเดิมเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการสงวนคำ ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด ตอนนี้องค์ประชุมเรารบชนะคะ จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อยู่ในห้องประชุมตอนนี้ จำนวน ๖ ท่าน จากจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ๖ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม แล้วนะคะ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ เลยนะคะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่านใด เห็นควรให้คงร่างเดิมที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอแนะ ได้โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นด้วยให้คงร่างเดิมไว้ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอมาเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน
- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน
- เห็นชอบ ๖ คะแนนเสียง
- ไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง
- งดออกเสียง - คะแนนเสียง
- ไม่ลงคะแนนเสียง - คะแนนเสียง

นางสาวตรีทิพยนิภา  
 แร่ป้อง  
 (ประธานสภาฯ)

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และแจ้งพักการประชุม ๓๐ นาที เพื่อจะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ต่อไป

พักการประชุม

๓๐ นาที

นางสาวตรีทิพยนิภา

แร่ป้อง

(ประธานสภาฯ)

เริ่มการประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

๕.๒ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ (เห็นชอบในการตราเป็นข้อบัญญัติฯ)

เนื่องจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เข้าสู่วาระที่ ๓ ชั้นขอมติ เพื่อเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเรียนเชิญคะ

/นางสาวเอมอร...

<p>นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์ (เลขานุการสภา)</p>	<p>เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีมติเห็นด้วยในวาระที่ ๒ แล้ว ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔</li> </ul> <p>ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร</p> <p>ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ จึงขอให้ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่สามถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ยกมือขึ้น และไม่เห็นชอบยกมือขึ้นด้วยคะ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จำนวน ๖ ท่าน และที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด ๖ ท่าน</li> <li>- จำนวนสมาชิกสภาฯ ในห้องประชุม ๖ ท่าน</li> <li>- เห็นชอบ ๖ คะแนนเสียง</li> <li>- ไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง</li> <li>- งดออกเสียง - คะแนนเสียง</li> <li>- ไม่ลงคะแนนเสียง - คะแนนเสียง</li> </ul>
<p>นางสาวตรีทิพยนิภา แร่ป้อง (ประธานสภา)</p>	<p>เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอท่านนายอำเภอลำสนธิ เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดทำหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำเสนอ นายอำเภอลำสนธิพิจารณา ดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>รับทราบ</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> นางสาวตรีทิพยนิภา แร่ป้อง (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>ด้วยระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารจะนำเสนอในที่ประชุมขอเชิญเสนอได้ คะ</p>

/นายวิศาล...

นายวิศาล จันทรศาล ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และได้เห็นชอบร่าง (นายกฯ อบต.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตลอดจนกระทั่ง ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและท้องถิ่นของเรา

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวตรีทิพย์นิภา เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ไม่มีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถาม แร่ป้อง เพิ่มเติม ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....*เอมอร ยอดสุรินทร์*.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเอมอร ยอดสุรินทร์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

#### ตรวจแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ทำการ ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงได้ลงลายมือ ชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓

(ลงชื่อ).....*๐๖*.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสง่า กิ่งจันทร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ).....*อัศวิน บุญ*.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายอัศวิน บุญ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....*วิลาวัลย์ สิริสุข*.....กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม  
(นางวิลาวัลย์ สิริสุข)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวตรีทิพย์นิภา แร่ป้อง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย







